

Tư ng công ty Phát triển h tư ng và Đầu tư tài chính Việt Nam xin gửi i các nhà đầu tư trong nước và quốc tế lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất.



TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM



THƯ NGỎ

Kính gửi:.....

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VICIFI) được thành lập với số vốn điều lệ tương đương 280 triệu USD. Các cổ đông góp vốn là Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn (SGI), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VIX) là các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty có tiềm lực, có uy tín trong nước và quốc tế về lĩnh vực tài chính và phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp...

VIDIFI được thành lập với nhiệm vụ chính là để thực hiện các dự án trọng điểm của Chính phủ, bao gồm: Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Dự án đường ô tô Tân vũ - Lạch Huyện. Với số vốn đầu tư cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã giao VICIFI thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp đồng bộ với hai dự án nêu trên tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và TP Hải Phòng. Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Gia Lâm - Hà Nội với diện tích quy hoạch khoảng 1.200ha. Đây là một dự án có quy mô lớn và hiện tại VICIFI đang triển khai dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của VIDIFI đang triển khai dọc tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Với vị trí rất thuận lợi, cách trung tâm Thành phố Hà Nội 7km và nằm hoàn toàn trong phạm vi mới Gia Lâm là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Hà Nội, kết nối Thủ đô ngàn năm văn hiến và kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam là Thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Nằm ngay cạnh tuyến đường sắt, tiếp giáp trực tiếp với điểm đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 và vành đai 4 của Thủ đô Hà Nội. Có thể nói Khu đô thị mới Gia Lâm trong tương lai sẽ có hệ thống hạ tầng thuận lợi và đồng bộ.

Với mong muốn xây dựng một Đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và có ý nghĩa xã hội, đồng thời đem lại lợi nhuận cao cho Chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp, VIDIFI đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi ý tưởng quy hoạch kiến trúc quốc tế. Cuộc thi đã quy tụ những nhà quy hoạch đầu đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đan Mạch và Việt Nam. Từ những ý tưởng cuộc thi, Khu đô thị mới Gia Lâm là khu đô thị hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực về giải pháp đô thị xanh tiêu biểu cho thế kỷ 21, thân thiện với môi trường và có hiệu quả về kinh tế, xã hội cho các nhà đầu tư thứ cấp.

VIDIFI đã và đang là một Tổng Công ty có thương hiệu, quy mô lớn, có tiềm lực về tài chính vững mạnh, năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững; có đội ngũ cán bộ trình độ, năng lực chuyên môn mang tính chuyên nghiệp, bộ máy tinh gọn, tăng cường năng lực quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, hướng tới thị trường và hội nhập quốc tế.

Để nhanh chóng xây dựng đô thị Gia Lâm thành hiện thực, là một đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, trên tinh thần hai bên cùng chia sẻ lợi ích, chúng tôi mong muốn và đặc biệt là thu hút đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm, đầu tư xây dựng các dự án trong Khu đô thị mới - Khu đô thị mới Gia Lâm Hà Nội, đặc biệt là các dự án tạo thành điểm nhấn cho khu đô thị.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý nhà đầu tư./.

Link giới thiệu các thông tin liên quan:



Địa chỉ: Tầng 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04 714 1149. Website: www.vidifi.vn, www.vidifi.com. Đường Lê Văn Lương kéo dài, (844) m, Hà Nội

377 11